

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๕๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เรียน ปลัดกระทรวง ทบวง และหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ฯ

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอว่า ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน การแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาประเทศ โดยจัดให้มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และครบวงจรให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะการแก้ไขปัญหาในลักษณะแยกส่วน โดยไม่มีการวางแผนคราวเดียวทั้งระบบจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ซ้ำซ้อน ลำช้า และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการคมนาคมและการขนส่ง ซึ่งต้องแก้ไขอย่างเป็นระบบ และครบวงจร จึงมีแนวความคิดว่าการจัดให้มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ดังกล่าว รัฐไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง เพื่อมิให้มีผลกระทบกับหนี้สาธารณะของประเทศ แต่อาจเปิดให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด โดยรัฐชำระคืน ในลักษณะคล้ายการเช่าซื้อเป็นรายปีตามกำลังเงินงบประมาณและสอดคล้องกับต้นทุน รายได้ รวมทั้งผลกำไร ที่เอกชนควรได้รับจากโครงการตามที่ได้ตกลงกันเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ก็ให้โอนโครงการลงทุนดังกล่าว เป็นของรัฐต่อไป อย่างไรก็ตาม แนวทางการจัดทำโครงการเช่นนี้อาจมีปัญหาคัดค้านกับแนวทางของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงสมควรมอบให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับไปพิจารณาประเด็นปัญหาดังกล่าวว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นอุปสรรคหรือไม่ และหากจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมจะสมควรดำเนินการในเรื่องใดบ้าง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ในการนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ

/ ในกิจการ . . .

ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (ถ้ามี) ว่ามีปัญหา/อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะที่สมควรปรับปรุงแก้ไขเป็นประการใดหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อนำเรียนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และขอได้โปรดแจ้งผลการพิจารณาตามแบบ แสดงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ส่งมาด้วยนี้ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖ ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๗ ส.ย. ๒๕๔๖

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐-๒๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๑

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๑๙๐๑